



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โทร. ๐ ๗๔๓๗ ๙๙๙๔ - ๙

ที่ สข๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา

ด้วย โรงพยาบาลสะเดา ได้จัดทำประกาศและแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทน รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง และคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลสะเดา ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมมาตรการการปฏิบัติเรื่องการจ่ายค่าตอบแทน และแนวทางเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย นี้

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอเสนอประกาศ ฯ ดังกล่าวเพื่อพิจารณาดังนี้

๑. เพื่อทราบ
๒. แจ้งทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด
๓. เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.sadaohospital.net

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางกฤษณา ไชยมณี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.sadaohospital.net หรือ สื่ออื่นๆ ของหน่วยงานได้

(นายณัฐเกียรติ ชำนิฐะการ)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผลการพิจารณา


() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นางสาวยุฑาธมาศ วันดาว)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา

แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน: กลุ่มงานบริหารทั่วไป วัน/เดือน/ปี: ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒	
หัวข้อ: แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) แนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน	
Linkภายนอก: - หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล กฤษณา ไชยมณี (นางกฤษณา ไชยมณี) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒	ผู้อนุมัติรับรอง ชฎา วัฒนา ยุทามาส วันดาว (นางสาวยุทามาส วันดาว) ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  ณัฐเกียรติ ชำนิฐะการ (นายณัฐเกียรติ ชำนิฐะการ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒	



ประกาศโรงพยาบาลสะเดา
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โรงพยาบาลสะเดา

ตามที่ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กำหนดให้มีการทบทวนการปฏิบัติงาน การสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริต และเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งโรงพยาบาลสะเดา ได้นำความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้พิจารณาและทบทวนจากนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญ และเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่

- (๑) การจัดหาพัสดุ
- (๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
- (๓) การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
- (๔) การใช้รถราชการ

และจากการวิเคราะห์ข้อมูลใน ๔ ประเด็นหลัก ได้นำประเด็นในเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนมาเป็นประเด็นในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อป้องกันการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องนั้น

โรงพยาบาลสะเดา ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โรงพยาบาลสะเดา ตามรายละเอียดที่แนบ เพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดโดยเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

(นายสุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา